

Số: 01 /KH – CĐTHTP

Hà Đông, ngày 01 tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2023 - 2024

Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội; Căn cứ vào phương hướng, kế hoạch hoạt động chuyên môn của Phòng GD-ĐT Quận Hà Đông năm học 2023-2024;

Căn cứ tình hình thực tế của Công đoàn trường;

Công đoàn trường tiểu học Trần Phú xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2023-2024 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Việc xây dựng kế hoạch nhằm định hướng được những hoạt động Công đoàn mang tính xuyên suốt nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học.
- Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Cán bộ công đoàn, tập trung khả năng và trí lực để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học.
- Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, công đoàn viên trong trường thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên và ngành GD-ĐT phát động.
- Góp phần chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể CB-GV-CNV trong toàn trường. Đưa hoạt động công đoàn gắn với thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực, dân chủ, đổi mới và sáng tạo.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng kế hoạch phải sát với các hoạt động Công đoàn cơ sở, dưới sự chỉ đạo sát sao của công đoàn cấp trên. Phải được phổ biến, triển khai sâu rộng đến tất cả các đồng chí CB, GV, CNV trong đơn vị và có sự phối hợp để các hoạt động đó thực sự hiệu quả.
- Sau thời gian triển khai, phát động phải có sự tổng hợp, nhận xét, đánh giá đối với từng cá nhân, Tổ Công đoàn một cách cụ thể, coi đây là thước đo để không ngừng hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, ý thức đạo đức, chính trị và kỹ năng nghề nghiệp cho CB-GV-CNV trong toàn trường:

- Tập trung tuyên truyền hưởng ứng và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong năm học; ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục chính trị, pháp luật cho đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành về Luật Công đoàn, Luật Lao động sửa đổi năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, Pháp lệnh dân số- kế hoạch hóa gia đình.

- Phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo ngang tầm với nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, nâng cao trình độ đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn.

2. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, tham gia kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo và lao động trong ngành.

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho công đoàn viên.

- Vận động công đoàn viên tích cực thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó đẩy mạnh vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn trong trường.

3. Phối hợp với chính quyền chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2023 -2024, cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và đẩy mạnh nâng cao chất lượng nội dung các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc xây dựng trường “xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Các cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục triển khai cuộc vận động quyên góp “Mái ấm công đoàn” theo quy định của Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nữ công gắn với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà, theo dõi giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền chính sách dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình .

5. Cùng với Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công tác hoạt động kiểm tra, đánh giá về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, tiến hành tự tổ chức kiểm tra, đánh giá, từ đó có kế hoạch thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ công đoàn nắm vững nghiệp vụ công đoàn, thực thi tốt vai trò chức năng của mình.

6. Đẩy mạnh công tác Thi đua – Khen thưởng, phấn đấu mỗi đoàn viên công đoàn có những hoạt động điển hình, sáng tạo lập thành tích thi đua gắn với việc đánh giá, chấm điểm công đoàn cơ sở Vững mạnh và việc “thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương”, trong đó có đánh giá, chấm điểm từng cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

III. NHỮNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA

- 100% đoàn viên CĐ thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.
- 100 % Đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa.
- Đạt cơ quan văn hóa.
- 100 % đoàn viên thực hiện tốt sinh đẻ có kế hoạch.
- 20 % đoàn viên đạt đoàn viên xuất sắc, 80% loại tốt.
- 1 đ/c đề nghị LĐLĐ quận tặng Giấy khen.
- Công đoàn trường đạt danh hiệu Vững mạnh đề nghị LĐLĐ cấp trên khen thưởng.

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP

1/ Ban chấp hành thường xuyên tham mưu với Hiệu trưởng để giải quyết các chế độ chính sách, đề xuất tâm tư nguyện vọng của CB-GV-NV

2/ Giao công việc cụ thể cho các thành viên trong BCH để đảm bảo công việc của ai người ấy làm tránh chồng chéo.

3/ Xây dựng môi đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện tốt phương châm: “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*”.

4/ BCH CĐ làm việc có kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể, các tổ CĐ sinh hoạt có chất lượng.

5/ BCHCĐ chỉ đạo Ban TTND làm việc đúng chức năng và có hiệu quả.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG, NĂM HỌC 2023-2024

Tháng	Nội dung công việc	Phân công
8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với chính quyền, chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học như phân công chuyên môn, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn do Bộ giáo dục quy định, các văn bản hướng dẫn của Sở GD & ĐT ban hành. - Thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động. - Thăm hỏi, động viên các công đoàn viên kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau. - Thu đoàn phí công đoàn Quý III. - Tham mưu để làm lương cho CDV đúng thời gian theo quy định của nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH phối hợp với CM.
9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2023 – 2024. - BCH Công đoàn họp triển khai công việc trong tháng và trong năm học. - Phối hợp tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. - Tổ chức trung thu cho con đoàn viên công đoàn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. - Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch dịch sốt xuất huyết tới toàn thể các công đoàn viên. - Phát động công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành và công đoàn cấp trên phát động. - Đăng ký thi đua năm học 2023-2024. - Thăm hỏi, động viên CDV kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau. - Tham mưu để làm lương cho CDV đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH phối hợp với BGH - BCH phối hợp với Ban N.công - BCH, BGH, Tổ CM
10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tập hợp và hỗ trợ các công đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn (nhằm động viên khích lệ tinh thần, thi đua Dạy tốt-Học tốt nhân dịp năm học mới). - Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh tới toàn thể các công đoàn viên. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH phối kết hợp CM.

	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với BGH tổ chức Hội nghị CNVC, NLD năm học 2023 – 2024. - Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động. - Tổng kết phong trào thi đua “GVT-ĐVN”; tổ chức ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau. - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH, Nữ công. -BCH
11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội giảng chào mừng ngày NGVN 20/11. - Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức thi Văn nghệ, làm Tập san cho HS chủ đề “Thầy cô và mái trường”. - Tổ chức kỷ niệm năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2023-2024. - Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau. - Thu đoàn phí công đoàn Quý IV - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> -BCH phối hợp với chuyên môn.
12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp các loại quỹ ủng hộ nộp và báo cáo Công đoàn cấp trên. - Tổng hợp và báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn năm 2022, làm dự toán kinh phí công đoàn năm 2023. - Phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cuối học kỳ I. - Phối hợp mời Cựu chiến binh về nói chuyện giao lưu với HS về truyền thống QĐND Việt Nam. - Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động. - Chuẩn bị báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau. - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH + Kế toán CĐ. -BCH, BGH, Tổ CM . -UBKT CĐ

1/2024	<p>Họp BCH Công đoàn :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết công đoàn học kỳ 1, triển khai các hoạt động Công đoàn trong học kỳ 2, cùng phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động và thực hiện đổi mới trong công tác giáo dục. + Chỉ đạo chăm lo Tết cho các đ/c giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nếu có). - Sơ kết hoạt động công đoàn. - Phát động thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân 2024. - Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động. - Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tổ chức ăn tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. - Tặng quà tết cho những GV, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau. - Thu đoàn phí công đoàn Quý I/2024. - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	- BCH phối kết hợp với CM
2/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh theo mùa tới toàn thể các công đoàn viên. - Cùng phối hợp với chuyên môn phát động dạy- học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2. - Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau. - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	- BCH phối kết hợp với CM
3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập đoàn TNCSHCM ngày 26/3, CĐ tổ chức, phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ -TDTT cho CB,GV,CNV. - Động viên CB-GV tích cực hưởng ứng Hội thi giáo viên giỏi các cấp. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau. - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	- BCH phối kết hợp với CM, Ban Nữ Công.

4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cùng với chuyên môn tổ chức các cuộc thi. - Phát động thi đua và tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5. - Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". - Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiệu, hỉ ốm đau. - Thu đoàn phí công đoàn Quý II/2023. - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH phối kết hợp với CM
5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch Covid- 19 tới toàn thể các công đoàn viên. - Họp BCH CĐ. - Phát động cho giáo viên tổ chức tốt ôn tập, thi cuối năm cho học sinh, tham gia giám sát việc kiểm tra, ra đề, chấm bài đảm bảo chính xác đúng theo phân phối chương trình do Bộ giáo dục quy định. - Công đoàn trường đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2023 - 2024, tự đánh giá, chấm điểm công đoàn viên, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng. - Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiệu, hỉ ốm đau. - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH. - BCH phối kết hợp với CM + Ban TTND. - BCH.
6/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp thi đua, báo cáo đánh giá xếp loại trình Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp trên. - Hoàn thiện, nộp báo cáo tổng kết, đánh giá và hồ sơ thi đua cuối năm học cho Công đoàn cấp trên. - Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi. - Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiệu, hỉ ốm đau. - Tham mưu để làm lương cho CĐV đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH + Ban TĐ - BCH + thư kí HĐ, Ban TĐ
7/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phát động, tổ chức cho công đoàn viên tham quan học tập, du lịch trong dịp hè. 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH + BGH

	<ul style="list-style-type: none">- Vận động CĐV tích cực tham gia các cuộc thi.- Thăm hỏi, động viên CĐV kịp thời khi có hiếu, hỉ ốm đau.- Thu đoàn phí công đoàn Quý III/2024.- Tham mưu đề làm lương cho CĐV đúng thời gian.	
--	--	--

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2023 - 2024. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có khó khăn vướng mắc phản ánh ngay về BCH công đoàn để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- LDLD Quận Hà Đông;
- Lưu VT, CĐCS

T/M BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Huyền